

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh triển khai đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững

ổn định chính trị. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận của các cơ quan trong hệ thống chính trị được nâng lên. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các nội dung công tác vận động quần chúng. Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nên nếp. Hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò chủ động,

thích cực trong tham mưu, đề xuất; triển khai các nội dung chương trình công tác năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Xác định 6 tháng cuối năm nhiệm vụ hết sức nặng nề, đồng chí đề nghị các tiếp tục quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước, các cơ chế, chính sách đến với người dân, từ đó xây dựng chương trình hoạt động sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Chủ động nắm tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ và bổ sung, cụ thể hóa các nhiệm vụ sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; nhân rộng các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng... Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất

lượng các hoạt động, thực hiện tốt công tác dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, hướng về cơ sở, đưa các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Tích cực, chủ động trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là chủ động tham mưu trong việc đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại của nhân dân. Cùng với đó, cần quan tâm để cao kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống dân vận cần tiếp tục củng cố, kiện toàn thành viên các ban chỉ đạo để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

THU THUY

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO...

(Tiếp theo trang 1)

đã dẫn đến việc một số bảng tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại và các công cộng, đèn trang trí trên địa bàn tỉnh chưa theo quy chuẩn nhất định; hiện tại một số màn hình LED và công cộng

diện tử đã bị hư hỏng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông; một số bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị được đầu tư, xây dựng từ lâu (trước khi Luật Quảng cáo ra đời) nên hình thức lạc

hậu, không còn phù hợp với xu hướng phát triển...

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 1097/QĐ-UBND, ngày 4/5/2017 về quy chế quản lý, vận hành và

cập nhật thông tin đối với bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến việc thực hiện quảng cáo, tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố rà soát lại những vấn đề còn bất cập trên địa bàn và có giải pháp, quy định cụ thể chấn chỉnh, xử lý những bất cập liên quan đến các hình thức quảng

cáo làm mất mỹ quan đường phố, qua đó tạo nên không gian đô thị bảo đảm tính thẩm mỹ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương ban hành quy định chung làm cơ sở căn cứ cho các địa phương thực hiện việc quảng cáo, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn.

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Tổ chức giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Công đoàn Viên chức tỉnh vừa tổ chức giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2022.

Giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức tỉnh được tổ chức 2 năm một lần, nhằm khuyến khích phong trào tập luyện thể thao trong các bộ, công chức, viên chức đồng thời

tạo cơ hội tăng cường sự giao lưu, đoàn kết gắn bó giữa các vận động viên, đoàn viên công đoàn và các công đoàn cơ sở. Đây cũng là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các đoàn viên nâng cao thể chất và tinh thần góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn

vị và của tỉnh.

Tham gia giải năm nay có 116 vận động viên đến từ 20 công đoàn cơ sở, thi đấu ở 8 nội dung độ tuổi khác nhau. Kết thúc giải, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba ở các nội dung và toàn đoàn.

TRẦN TUẤN

GELEXIMCO THÁI BÌNH

Có chiến thắng đầu tiên tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022



Ngoại binh Polina Rahimova thi đấu gắn kết và phát huy sở trường, cùng đồng đội mang về chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Ninh Bình Doveco.

Tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, trong khuôn khổ bảng A giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022, đội tuyển Geleximco Thái Bình đã có chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước chủ nhà Ninh Bình Doveco.

Trước khi bước vào trận đấu, Geleximco Thái Bình được đánh giá thấp hơn đối thủ bởi tại mùa giải 2021 Ninh Bình Doveco xếp vị trí thứ 4/10 đội mạnh và tại mùa giải năm nay đội bóng này sở hữu nhiều thành viên đang khoác áo đội

tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau thất bại trong trận mở màn trước VTV Bình Điền Long An, toàn đội Geleximco Thái Bình đã thi đấu quyết liệt, tập trung và gắn kết ngay từ đầu trận, qua đó liên tiếp dẫn trước chủ nhà Ninh Bình Doveco ở từng set đấu. Các vận động viên: Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Trà Giang, Phạm Thị Diệp... và đặc biệt là ngoại binh Polina Rahimova đều thi đấu hiệu quả, ấn tượng, phát huy hết khả năng để mang về chiến thắng 25-21, 25-20, 25-23 cho Geleximco Thái Bình.

Đây là chiến thắng quan trọng giúp đội quân của HLV Trần Văn Giáp thêm tự tin để sẵn sàng đón tiếp Hóa chất Đức Giang - đội 4 quán của mùa giải 2021 trong trận đấu sắp tới.

TÚ ANH

Hội thao phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ



Thực hành nội dung dập lửa.

Sáng ngày 8/7, tại Trung tâm Phân phối khí Tiên Hải (khu công nghiệp Tiên Hải), Chi nhánh Khí Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội thao PCCC và CNCH năm 2022.

30 vận động viên là lực lượng PCCC cơ sở của 5 đơn vị thuộc Chi nhánh Khí Hải Phòng

đã tham gia tranh tài tại 2 nội dung đội hình rải vòi chữa cháy và đội hình vận động 100m qua cọc lùa đập khay xăng. Tại hội thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên và đội PCCC cơ sở Trung tâm Phân phối khí Tiên Hải và Chi nhánh Khí Hải Phòng. Thực tập các phương

án chữa cháy, CNCH như: thực hành kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy hiện có; thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, triển khai đội hình chữa cháy và tìm kiếm, cứu người bị nạn cơ bản; thực hiện các kỹ năng ứng cứu, phương pháp tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, phương pháp cứu người trong không gian khác nhau; kỹ năng tự thoát nạn trong các tình huống khác nhau...

Hội thao nhằm nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ và nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở. Đây còn là cơ hội để đánh giá khả năng vận hành, sử dụng các trang thiết bị PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở. Thông qua hội thao, các đơn vị được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác PCCC và CNCH nhất là khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; đồng thời xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở trong thời gian tới.

TRINH CƯỜNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN THÁI THỤY

Khánh thành mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo xã Sơn Hà

Sáng ngày 8/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thái Thụy, Hội LHPN xã Sơn Hà tổ chức khánh thành mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Luyến, hội viên phụ nữ nghèo thôn Bắc Thịnh, xã Sơn Hà.

Bà Nguyễn Thị Luyến là phụ nữ đơn thân, hộ nghèo của thôn Bắc Thịnh, xã Sơn Hà. Ngôi nhà của bà trước đây đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đến. Để chia sẻ khó khăn về nhà ở với bà Luyến, các cấp hội đã huy động nguồn lực hỗ trợ bà Luyến xây nhà mới. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mới của bà Luyến được đưa vào sử dụng có diện tích 50m²,

tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện Thái Thụy hỗ trợ 30 triệu đồng; Hội LHPN xã Sơn Hà vận động ủng hộ 50 triệu đồng; 1 doanh nghiệp hỗ trợ 10 triệu đồng; anh em, họ hàng, dòng tộc giúp đỡ ngày công và vật chất trị giá 80 triệu đồng; gia đình tự có 30 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Thái Thụy, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tặng gia đình bà Luyến nhiều món quà thiết thực, chúc mừng, động viên bà Luyến vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

QUẦN PHƯƠNG

Phát 60 suất cơm miễn phí cho thí sinh ở xa



Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát cơm trưa miễn phí cho thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lý Bôn.

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã tổ chức phát 60 suất cơm miễn phí cho thí sinh ở xa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Lý Bôn (Vũ Thư).

Các suất cơm đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh, giúp thí sinh chủ động bữa ăn trưa, có nhiều thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe

để chuẩn bị tốt hơn cho môn thi tiếp theo vào buổi chiều. Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ nhân đạo của huyện. Việc phát cơm miễn phí nằm trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã được Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư triển khai từ nhiều năm nay.

DUY TÙNG

QUỲNH PHỤ

Phát hiện, điều tra, khám phá 9 vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo báo cáo của Công an huyện Quỳnh Phụ, trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2022), Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn có dấu hiệu liên quan đến ma túy. Qua tuần tra, kiểm soát, phát hiện, điều tra, khám phá 9 vụ với 13 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó khởi tố 9 vụ với 10 bị can,

xử lý hành chính 3 đối tượng; thu giữ 29,3238 gam heroin; 0,5711 gam Methamphetamine. Phối hợp xét xử lưu động 3 vụ, 4 bị can về tội danh tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

6 tháng cuối năm, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là những địa bàn phức tạp về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

những hạn chế được chỉ ra tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021. Chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trung tâm chính trị các huyện, thành phố tích cực mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành, đơn vị khối khoa giáo và ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đạt kết quả tốt.

Nổi bật là tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyển đổi học tập năm 2022 của tỉnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền điểm nét các tiện ích và việc triển khai thực hiện phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" tỉnh Thái Bình; nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số; công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; tăng cường phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong ương...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và các địa phương. Tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định của Đảng về nêu gương; tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc"; việc triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Tăng cường phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành, đơn vị; tham mưu tổng kết, sơ kết một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng; thông tin cơ sở; xây dựng đội ngũ trí thức; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới...

KIẾN XƯƠNG

Trên 98% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu

Sáng ngày 8/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện Kiến Xương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VI đề ra. Hội CCB từ huyện tới cơ sở đã phối hợp tổ chức 559 lớp tập huấn cho hơn 28.300 lượt hội viên về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng, trừ sâu bệnh. Toàn hội hiện có 19 công ty, doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 120 trang trại, gia trại tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn huyện. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 190 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 58.200 lượt đoàn viên, thanh niên; ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài hơn 640 triệu đồng, quỹ vì người nghèo các cấp hơn 2,8 tỷ đồng. Hàng năm, Hội CCB huyện Kiến Xương có trên 64% tổ chức hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trên 98% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu, 96% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hội viên nghèo toàn huyện giảm còn 0,58%.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyện Kiến Xương phấn đấu 95% hội viên được quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; phấn đấu hàng năm 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; vận động trên 75% cựu quân nhân tham gia tổ chức hội. Hội CCB cơ sở phấn đấu xây dựng quỹ hội bình quân đạt 600.000 đồng/hội viên; tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 0,2%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

TIẾN DAT

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 8/7. Thế giới: Hơn 558,8 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Đã tiêm hơn 234,8 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới.